

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban cán sự đảng,
Thư trưởng Bộ Tư pháp tại buổi làm việc với Thanh tra Bộ về tình hình
thực hiện nhiệm vụ Quý III, phương hướng, nhiệm vụ
trọng tâm công tác đến hết năm 2024**

Thực hiện Chương trình công tác của Ban cán sự đảng, Kế hoạch công tác của thành viên Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, ngày 17/10/2024, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thư trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì buổi làm việc với Thanh tra Bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác đến hết năm 2024. Tham dự buổi làm việc có tập thể Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Thanh tra Bộ; đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Bỏ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Sau khi nghe báo cáo của Thanh tra Bộ, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh đã kết luận như sau:

1. Trong Quý III/2024, Thanh tra Bộ đã cố gắng, nỗ lực, bám sát các Chương trình, Kế hoạch công tác và kết luận, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; các nhiệm vụ phát sinh được giải quyết chủ động, kịp thời.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định. Trong Quý III, Thanh tra Bộ đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức 03 kỳ tiếp công dân định kỳ (tháng 7, 8, 9/2024) của Lãnh đạo Bộ; không để phát sinh điểm nóng, mất ổn định về an ninh, trật tự tại nơi tiếp công dân. Việc xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được đảm bảo xử lý đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện chủ động, bài bản hơn. Thanh tra Bộ đã báo cáo Lãnh đạo Bộ quán triệt tổ chức thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán tại Bộ Tư pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 626/TTg-V.I ngày 16/8/2024.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Quý III/2024 của Thanh tra

Bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: (i) Công tác xây dựng văn bản, đề án còn lúng túng, chậm tiến độ (Quy chế tiếp công dân, xử lý đơn thư, Đề án triển khai nhiệm vụ kiểm toán nội bộ); (ii) Chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc định kỳ ngày 25 hàng tháng có kiểm đếm, báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng tiêu cực của Bộ Tư pháp, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (iii) Việc thực hiện nhiệm vụ đơn vị đầu mối, chủ trì tham mưu, xây dựng các Báo cáo định kỳ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn lúng túng, thiếu chủ động, quyết liệt, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Báo cáo theo yêu cầu (thường xuyên chậm, muộn).

Đề nghị Thanh tra Bộ rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên trong thời gian tới.

3. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý III/2024, đề nghị Thanh tra Bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

3.1. Đối với việc thực hiện Chương trình công tác của Ban cán sự đảng năm 2024

a) Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Ban cán sự đảng (số 168-CTr/BCSD ngày 30/01/20224), Kế hoạch công tác của thành viên Ban cán sự đảng phụ trách đơn vị và các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất được giao để tham mưu cho Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ.

b) Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đơn vị kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó tập trung tham mưu cho Ban cán sự đảng thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp: Số 199-KH/BCSD ngày 10/5/2024 tổ chức thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán tại Bộ Tư pháp; Số 179a-KH/BCSD ngày 29/3/2024 triển khai thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; Phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện Kế hoạch Số 196/KH/BCSD ngày 26/4/2024 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Ngày 04/6/2024. Chủ trì tham mưu thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Bộ Tư pháp theo Quyết định số 591/QĐ-BTP ngày 09/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và các nghị quyết phiên họp của Ban cán sự đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết, kết luận của Đảng và của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 44-KH/BCĐTW, ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

e) Chuẩn bị các Báo cáo: (i) Báo cáo kết quả thực thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo Chương trình công tác của Ban cán sự đảng năm 2024, đề xuất nhiệm vụ năm 2025; (ii) Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết, Thông báo, Kết luận của Ban cán sự đảng có liên quan quan đến nhiệm vụ của đơn vị; (iii) Báo cáo kết quả quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, nhất là các văn bản giao đơn vị chủ trì làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra.

3.2. Đối với công tác chuyên môn và công tác khác của đơn vị

(i) Khẩn trương hoàn thiện các văn bản, đề án được giao, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định; đối với các văn bản chậm, muộn, hoàn thành trong tháng 11/2025.

(ii) Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Thông báo kết luận số 62/TB-BTP ngày 19/7/2024 về việc định kỳ ngày 25 hàng tháng có kiểm đếm, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Tư pháp và nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

(iii) Thường xuyên rà soát các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ về việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Tư pháp; thường xuyên kiểm đếm tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện, đảm bảo không để sót nhiệm vụ; có giải pháp đổi mới, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm, muộn trong việc xây dựng các báo cáo định kỳ gửi cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(iv) Rà soát, đảm bảo tiến độ hoàn thành các Đoàn thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2024 của Thanh tra Bộ đã được phê duyệt. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Công văn số 5568/BTP-VP

ngày 30/9/2024 về việc tạm ngừng các đoàn thanh tra, kiểm tra tại 26 tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa.

(v) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: (i) Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng buổi làm việc của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp với Thanh tra Bộ; (ii) Xây dựng Dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2025 trình Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định (Bám sát tiến độ, thời hạn trình theo Chương trình công tác của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp năm 2024).

(vi) Chủ động phối hợp với đơn vị chức năng của Ban Nội chính Trung ương để cập nhật thông tin, tình hình thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các vấn đề phát sinh.

(vii) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 của đơn vị với những hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tôn vinh, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, hoàn thành trong tháng 10/2024.

(viii) Xây dựng Dự thảo kế hoạch công tác năm 2025 của Thanh tra Bộ, trong đó chú ý công tác năm 2025 của Thanh tra Bộ cần: (i) Cụ thể hóa yêu cầu đổi mới tư duy hoàn thiện thể chế nhằm tạo không gian phát triển lành mạnh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển; chú trọng phát hiện, đề xuất các giải pháp tháo gỡ "điểm nghẽn", vướng mắc của pháp luật và việc tổ chức thi hành pháp luật để kịp thời hoàn thiện thể chế; (ii) Tăng cường công tác truyền thông về hoạt động của Thanh tra nhằm tạo sự đồng thuận.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tại buổi làm việc với Thanh tra Bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công đến hết năm 2024, Bộ Tư pháp thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để báo cáo);
- Chánh Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS, Cục KHTC, Cục HTQTCT (để thực hiện);
- Văn phòng Ban cán sự đảng;
- Công TTĐT Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, VP (BTK, TH).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Tuấn Phong